



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ภารกิจอพยพแรงงานไทยจากอิสราเอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.การคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า สถานทูตไทย ประจำอิสราเอล ได้รายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีคนไทยเสียชีวิต 24 รายแล้ว และถูกจับเป็นตัวประกัน 16 ราย เท่าเดิม ปัจจุบันมีผู้แสดงเจตจำนงจะเดินทางกลับไทยประมาณ 7,000 กว่าคน พร้อมขอขอบคุณสายการบินพาณิชย์ทั้ง 3 แห่ง คือนกแอร์ แอร์เอเชีย และการบินไทย ที่ทำงานร่วมกันหาทางนำคนไทยออกมาโดยเร็วที่สุด</p> <p>-นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การอพยพคนไทยชุดที่ 3 ทั้งหมด 100 ราย ได้รับรายงานว่าเดินทางมาขึ้นเครื่อง 98 ราย ส่วนอีก 2 ราย ทราบว่าแจ้งความประสงค์ว่าจะขออยู่ต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เนชั่นออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, จส.100, linetoday)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สธ. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ว่า คนไทยชุด 2 ที่เดินทางกลับมาถึงเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 คน เป็นชาย 55 คน หญิง 1 คน ผลการตรวจประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทีมคัดกรองสุขภาพจาก รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ, กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง 2 ราย รายแรกเป็นชายอายุ 38 ปี เป็นชาว จ.นครพนม มีแผลบริเวณสะโพก ได้รับการรักษามาแล้ว มีอาการปวดเข้าซ้าย รายที่ 2 เป็นชายอายุ 26 ปี ชาว จ.ขอนแก่น มีแผลที่บริเวณเชิงกราน ได้รับการรักษามาแล้วเช่นกัน ยังปวดแผลเล็กน้อย รับไว้รักษาที่ รพ.บางพลี เพื่อสังเกตอาการและตรวจร่างกายเพิ่มเติม โดยเข้าวันนี้ทั้ง 2 ราย อาการทั่วไปปกติ และประสงค์ที่จะกลับไปรักษาต่อใกล้บ้าน</p> <p>นอกจากนี้ยังพบผู้มีอาการเจ็บคอ 1 ราย แพทย์ให้การรักษาก่อนให้กลับภูมิลำเนา ส่วนด้านสุขภาพจิต มีผู้ต้องประเมินสุขภาพจิต 22 ราย พบมีภาวะเครียด 3 ราย มีอาการตื่นตัวมากเกินไป 5 ราย ทีมของกรมสุขภาพจิตได้เฝ้าระวังก่อนส่งกลับภูมิลำเนา โดยจะประสาน สสจ.และ รพ.ในภูมิลำเนาติดตามอาการต่อเนื่อง สำหรับการเตรียมการรับคนไทยชุดต่อไป ที่จะเดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภา ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ หน่วยงานของ สธ. เตรียมพื้นที่และกระบวนการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตไว้พร้อมแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. ได้รับมอบหมายภารกิจ 3 เรื่อง คือ ภารกิจแรก จัดเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ และบุคลากรที่พร้อมจะออกไปช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งการมอบหมายหลักเป็นหน้าที่ของแพทย์ทหาร ส่วน ก.สธ. เป็นผู้สนับสนุน เนื่องจาก ก.การต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับก.แรงงาน ก.พัฒนาสังคมฯ ภารกิจที่ 2 เตรียมความพร้อมในการรองรับแรงงานที่กำลังอพยพกลับมา ในการตรวจคัดกรองและตรวจสุขภาพกายและสุขภาพใจ ส่วนภารกิจที่ 3 เฝ้าระวังจิตใจ โดยเฉพาะกรณีกลุ่มรายงานที่สูญหายและเสียชีวิต จะส่งทีมลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพจิตใจให้กับญาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, สำนักข่าวไทย, thebetter)</p> <p>-เมื่อเวลา 07.25 น. วันที่ 15 ต.ค.2566 ที่สนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง คนไทยอีก 90 คนจากอิสราเอล ถึงสนามบินอู่ตะเภาแล้ว ด้วยสายการบิน Fly Dubai จากนั้นจะมีรถส่งไปพักผ่อนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ เพื่อรอญาติรับกลับภูมิลำเนา</p>	
<p>หมอลาน่า" ปัดรบ.ช่วย "ทักษิณ"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, ch7, voicetv)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงภาพเคลื่อนไหว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อไปที่ซีสแกนว่า ไม่ได้ติดตาม และยังไม่เห็นภาพดังกล่าว แต่ยืนยันว่า รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย</p>	
<p>รมช.สาธารณสุข เปิดงานพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566 โดยนายภฤช คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จากวัดไตรภูมิ ล่องเรือไปในลำน้ำป่าสัก ทวนกระแสน้ำขึ้น ณ วัดมะขามแปบ (ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร) สถานที่จัดงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>DTAM เข็นนโยบาย 3I 1D</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (การเงินการธนาคารออนไลน์)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วางโรดแมป 2567 พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชิงประจักษ์ ชูนโยบาย 3I 1D ได้แก่ Integrity สร้างความเชื่อมั่น Integration ผสานพลังเครือข่าย Innovation นวัตกรรมเพิ่มคุณค่า และ Data - driven Organization ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลคุณภาพทันสถานการณ์ สู่เป้าหมาย คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง (Health for Wealth)</p>	
<p>นโยบายเพิ่มบริการเขตเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ เตรียมประสาน รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) หารือเปิดบริการผู้ป่วยนอก รองรับ รพ.เขตดอนเมือง พร้อมดูพื้นที่เพิ่มเติม ให้ตอบโจทย์การเดินทางประชาชนและการจัดบริการที่ลงตัว ส่วนการเพิ่มบริการเขตเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากมีแค่ รพ.ชั้นสูง แต่ขาด รพ.จังหวัดทุติยภูมิ โดยใช้พื้นที่ รพ.ประสาทเชียงใหม่ ดูแลผู้ป่วยนอก ลดแออัด รพช.รอบนอก และ รพ.นครพิงค์ ประเดิม 1 พ.ย.นี้</p>	
<p>กรมการแพทย์ฯ ขานรับ 13 นโยบาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ขานรับ 13 นโยบายของ สธ. ได้แก่ 1. มะเร็งครบวงจร ส่งเสริมความรู้โรคมะเร็งที่พบบ่อย สนับสนุนการฉีดวัคซีน HPV/ คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง/ จัดตั้ง Cancer Warrior โรคมะเร็งสำคัญ 5 ชนิด 2. มินิปัญญารักษ์ทุกจังหวัด 3. โครงการพระราชดำริ ได้แก่ คก. ราชทัณฑ์ปันสุข และคก.สนับสนุนด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิเทรัตนเวชชานุกูล (ส่วนกลาง) 4. ภูมิชีวภิบาล โดย รพ.สงฆ์ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง 4 เขตสุขภาพ มีพระคิลานุปัฏฐากที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการดูแลพระภิกษุอาพาธระยะท้าย ครอบคลุมเขตสุขภาพ 5. ส่งเสริมการมีบุตร เพิ่มจำนวนเด็กทารกแรกเกิดที่มีคุณภาพ 6. พัฒนางานดิจิทัลสุขภาพ ได้แก่ ระบบ DMS PHR ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล บริการแพทย์ทางไกลครบวงจร เพื่อเป็น รพ.อัจฉริยะ 7. การแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาระบบ รพ.เสมือนจริง บริการเจาะเลือดโทรศัพท์ โทร และบริการตรวจเลือดใกล้บ้าน 8. เพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมือง รพ.กรุงเทพมหานคร 50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล นำร่องที่เขตดอนเมืองและคู่มือเกล้า รพ.อำเภอเมืองเชียงใหม่ 9. พัฒนารพช.แม่ข่าย สร้างเครือข่าย IMC ทุกเขตสุขภาพ ศูนย์ผ่าตัดต่อกระดูก และพัฒนาศักยภาพด้านพัฒนาการเด็ก 10. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ การใช้อากาศยานไร้คนขับ การคัดกรองเบาหวาน/ ระบบภาพถ่ายจอประสาทตาแปรผลด้วยเอไอ 11. การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร DMS Family Care องค์กรแห่งความสุข ประเมินพยาบาลเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 656 ตำแหน่ง มีทีมแคร่ตีพลัส ทุกหน่วยบริการ 12. เศรษฐกิจสุขภาพ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและรับรองคุณสมบัติเวชสำอาง คลินิกทันตกรรมพรีเมียม 13. นักท่องเที่ยวปลอดภัย ได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว</p>	
<p>โรคจากยูงลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thereporter, linetoday, pptvhd36)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1.06 แสนคน เพิ่มขึ้นทุกวัย ผู้ป่วยสูงในกลุ่มอายุ 5-34 ปี ย้ำทายากันยุง ทั้งคนป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งพบหญิงท้องติดเชื้อไวรัสซิกาสูงในเพชรบูรณ์ และจันทบุรี ทำให้เด็กศีรษะเล็ก ย้ำพื้นที่น้ำท่วมให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังน้ำลด</p>	-
<p>ตรวจสอบแคมป์คนงาน หลังได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประสานหน่วยงานสาธารณสุข และ อปท.ในพื้นที่ตรวจสอบแคมป์คนงานใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา หลังได้รับร้องเรียนว่าปล่อยน้ำเสียลงทิ้งบ่อน้ำธรรมชาติ พบว่า มีปัญหาด้านระบบระบายน้ำเสีย ขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ โดยหน่วยงานสาธารณสุข และ อบต.หนองน้ำส้ม ได้ตรวจสอบเหตุร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ประกอบการแก้ไข ซึ่งเดินทางไปได้กว่าร้อยละ 50</p>	
<p>สปสข.ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสข. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปสข.ได้เปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หรือหน่วย 50 (5) เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง โดยบทบาทภารกิจต่าง ๆ ยังเหมือนเดิม เพื่อให้ประชาชนเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวก เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำด้านการเข้าถึงสิทธิบัตรทอง ประสานรพ.ในพื้นที่เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน โกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาระบบเตือนภัยสุขภาพ 'ฝุ่นพีเอ็ม2.5' ล่วงหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส</p> <p>-สสส. ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สป.สธ. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ และ กรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการวิจัยโครงการพยากรณ์ล่วงหน้าผลกระทบระยะเวลาด้านด้านสุขภาพของประชาชนจากความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นระบบพยากรณ์ผลกระทบต่อสุขภาพล่วงหน้า ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อคาดการณ์การเจ็บป่วยจากฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยใช้ข้อมูลผลการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าสำหรับฝุ่น PM2.5 จากระบบ AirBKK ของกรุงเทพมหานคร และเชื่อมข้อมูลไปยัง ก.สธ. เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อของ ก.สธ. ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลการตรวจวัดมีการเชื่อมโยงกับกรมควบคุมมลพิษและกทม. ส่วนที่ยังขาดคือการพยากรณ์และผลกระทบต่อสุขภาพ</p>	